



พลอากาศเอก ถาวรวัฒน์ จันทนาคม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบของขวัญปีใหม่แก่ผู้ปฏิบัติราชการในหน่วยสนามและชายแดน ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นาวาอากาศเอก ประเสริฐวิษณุ มหาพันธ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ และ ณ กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา โดยมี นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ

“กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน”

ติดตามข่าวประจำวัน ทอ. หรืออ่านย้อนหลังได้ที่ www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx



การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศด้านการส่งกำลังบำรุงของกองทัพอากาศ



พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ เสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศด้านการส่งกำลังบำรุงของกองทัพอากาศ (Logistics Management Information System : LMIS) โดยมีผู้ร่วมสัมมนาจากกรมฝ่ายอำนวยการ กรมส่งกำลังบำรุง กองบิน และโรงเรียนการบิน เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ปรึกษาทหารอากาศ

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการแพทย์โรงพยาบาลกองบิน ๗ และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๗



พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการแพทย์โรงพยาบาลกองบิน ๗ และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๗ โดยมี นาวาอากาศเอก ประเสริฐวิชฌน์ มหาชั้นธัญญ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ และคณะ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การสร้างจิตสำนึกด้านการรักษาความปลอดภัย



พลอากาศตรี ศาสตราจารย์ พิชานู พิชัยณรงค์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (สายงานการศึกษา) เป็นประธานการอบรมสร้างจิตสำนึกด้านการรักษาความปลอดภัย โดยมี นาวาอากาศเอก ศุภฤกษ์ เปี่ยมสมฤทธิ รองผู้อำนวยการกองรักษาความปลอดภัย สำนักงานนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

กองทัพอากาศ และสภากาชาดไทย ร่วมจัดกิจกรรม “หนานนี้ทำดีเพื่อพ่อ ๒๕๖๒”

พลอากาศตรี ตรีพล อ่องไพฑูรย์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้แทน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในกิจกรรมบรรเทาภัยหนาว “หนานนี้ทำดีเพื่อพ่อ ๒๕๖๒” เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนทาจุมเงินวิทยาคาร อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ สำนักงานช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย



ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ได้ร่วมมือกับ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ได้ทำการมอบเครื่องห่มกันหนาว จำนวน ๔๐๐ ผืน และสิ่งของจำเป็นให้กับผู้ประสบภัยหนาว ในโอกาสนี้ นาวาอากาศเอก ธรรมศักดิ์ มั่นทน รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ นำข้าราชการกองบิน ๔๑ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมทั้งจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ออกให้บริการแก่พี่น้องประชาชน

ตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศในสนาม

พลอากาศตรี สมควร รักดี รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศในสนาม ดังนี้



ณ ผูกบินอิสระ ๒๐๖ (วัดนันทนคร) จังหวัดสระแก้ว โดยมี นาวาอากาศเอก สุวิทย์ กุลสวัสดิ์ ผู้บังคับผูกบินอิสระ ๒๐๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑



ณ สถานีรายงานเขาจาง จังหวัดสระแก้ว โดยมี นาวาอากาศตรี อวิรุทธ์ คงชาติ หัวหน้าหมวดบริการสถานีรายงานเขาจาง ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑



ณ ผูกบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๑๐๖ (อู่ตะเภา) จังหวัดชลบุรี โดยมี นาวาอากาศโท อังรงค์ คงช่วย ผู้บังคับผูกบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๑๐๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

ตรวจเยี่ยมสายงานวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบิน ๒๓



พลอากาศตรี ประยูร ธรรมภาวิวัฒน์ รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ และคณะตรวจเยี่ยมสายงานวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบิน ๒๓ โดยมี นาวาอากาศเอก ชนาวีร์ กลิ่นมาลี ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการเงิน กองบิน ๔๖



นาวาอากาศเอกหญิง ลักขณา ทองเปี่ยม รองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการเงิน กองบิน ๔๖ โดยมี นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการดุริยางค์ กองบิน ๒๓



นาวาอากาศเอก มณฑิธร หมีโชติ ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการดุริยางค์ กองบิน ๒๓ โดยมี นาวาอากาศเอก สรพัฒน์ เพ็ชรมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

หน่วยมิตรประชา กองบิน ๔ ออกให้บริการพี่น้องประชาชน และนักเรียนโรงเรียนบ้านแคทราย



นาวาอากาศเอก อานนท์ จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔ ร่วมกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กองซ่อมอากาศยาน ๑ กรมช่างอากาศ บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด ธนาคารออมสิน โรงงานชลประทานซีเมนต์ จำกัด และบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนลชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ออกหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชน และนักเรียน โรงเรียนบ้านแคทราย เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านแคทราย อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเหล่าทหารถ่ายรูป จำพวกทหารลาดตระเวนทางอากาศ



นาวาอากาศเอก ธวัชชัย วิไลลักษณ์ เสนาธิการศูนย์การลาดตระเวนทางอากาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเหล่าทหารถ่ายรูป จำพวกทหารลาดตระเวนทางอากาศ กองบิน ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก สรยุทธ จันทราชา รองผู้บังคับการกองบิน ๒ ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม กองบังคับการ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

เปิดโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติดกองทัพอากาศ ปี ๒๕๖๒



นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร รองผู้บังคับการกองบิน ๔๖ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกองทัพอากาศ ปี ๒๕๖๒ "กิจกรรมการบำบัดเชิงรุก แบบจิตอาสา" ของ กองบิน ๔๖ ให้แก่ทหารกองประจำการ กองบิน ๔๖ รุ่นปี ๖๑ ผลัดที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๖๐ ปีกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก